

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทีม JIT ดำเนินการบริหารจัดการการส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้รวดเร็ว โดยไม่ให้โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งรับตรวจ Lab มากเกินไป อาจทำให้เกิดความล่าช้า โดยให้ Monitor เป็นรายวันว่าส่งตรวจที่ไหน จำนวนเท่าไร และให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ช่วยประสานและตัดสินใจการส่งผล Lab ที่จะตรวจว่าจะไปยังแห่งใด และรายงานผลในตอนเช้าของวันถัดไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรค เพื่อให้การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็ว	- ทีม JIT - นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๒	<p>ให้ทุกอำเภอดำเนินการบริหารจัดการวางแผนการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 โดยยังคงใช้แผนเดิม คือ D-Day วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และช่องทางหลักในการจองคิว/นัดหมาย ผ่านหมอพร้อม คือ อสม. รพ.สต. และ รพ. ประจำอำเภอนั้นๆ โดย Mr. Vaccine ต้องสามารถตอบคำถามประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ สำหรับแนวทางและนโยบายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้</p> <p>๑) กรณีมีประชาชนเข้ามาขอลงทะเบียนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และตรวจสอบแล้วไม่ใช่ผู้ป่วยในพื้นที่แต่ต้องการมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนั้นๆ ให้ Mr. Vaccine และผู้รับผิดชอบในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบก่อนว่าเหตุใดจึงมาฉีดวัคซีน หากเป็นผู้ที่มาทำงานในพื้นที่ในจังหวัดแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา ขอให้รับลงทะเบียน โดยไม่มีการปฏิเสธผู้มารับบริการ เป้าหมายหลัก คือ การเกิด Herd Immunity ในประเทศไทย และการเกิด Herd Immunity ในจังหวัดมหาสารคามเป็นสำคัญ</p> <p>๒) ให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการจัดลำดับคิวในการเข้ารับวัคซีนโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีน คือ ๑) ฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดงก่อน ๒) ฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค ๓) การเตรียมการฉีดวัคซีนให้กับส่วนราชการ กลุ่มหน่วยงาน/องค์กร ในระดับอำเภอ ควรฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดงก่อน</p>	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้อำเภอกันทรวิชัยยังคงเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีน โดยการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนของตำบลท่าขอนยางเช่นเดิม และให้โรงพยาบาลสุทธาเวช รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนของตำบลขามเรียง	- สสอ.กันทรวิชัย - โรงพยาบาลสุทธาเวช

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม